

Số: 64 /BC-UBND

Lý Nhân, ngày 44 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
Kết quả tiếp dân ngày 10 tháng 3 năm 2017

I. Thành phần tham gia tiếp dân gồm:

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì;
- Các ngành: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, UBMT Tổ quốc huyện, Hội Nông dân huyện, Công an huyện, Ban tiếp dân, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện.

II. Kết quả tiếp dân

Ngày 10/3/2017, UBND huyện Lý Nhân đã tiếp 18 lượt công dân, cụ thể: miền Công Lý gồm 04 lượt, miền Bắc Lý gồm 03 lượt, miền Nhân Chính 06 lượt, miền Nhân Mỹ gồm 05 lượt.

1. Miền Công Lý:

1.1. Ông Hoàng Đức Mạnh, vợ là Nguyễn Thị Ngân, xóm 6, xã Công Lý

Nội dung 1: Không nhất trí với Thông báo số 05/TB-BGPMB ngày 25/02/2017 của Ban giải phóng mặt bằng huyện trả lời gia đình ông.

Nội dung 2: Đề nghị Ban giải phóng mặt bằng cung cấp phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của gia đình ông và đề nghị được cấp thêm một suất tái định cư cho con trai ông là Hoàng Văn Huy đã lập gia đình.

Ủy ban nhân dân huyện giao Ban giải phóng mặt bằng rà soát hồ sơ giải phóng mặt bằng của hộ ông Mạnh, bà Ngân công khai phương án giải phóng mặt bằng cho hộ ông Mạnh và tham mưu UBND huyện ban hành văn bản trả lời nội dung đề nghị của công dân xong trước ngày 25/3/2017.

1.2. Bà Đào Thị Bộ, xóm 11 Tả Hà, xã Văn Lý

Nội dung: Phản ánh việc UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Đào Văn Tiến (anh trai bà) nhưng ông Tiến và con trai thường xuyên có hành vi hành hung, đe dọa và đuổi bà ra khỏi nhà.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện hướng dẫn bà gửi đơn ra Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân để được xem giải quyết việc phân chia di sản của bố mẹ bà để lại theo đúng quy định của pháp luật. Giao Chủ tịch UBND xã Văn Lý trực tiếp chỉ đạo Ban công an xã giữ gìn trật tự an ninh thôn xóm, có biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

1.3. Ông Lê Văn Bạo, xóm Tiên Vinh, xã Công Lý

Nội dung: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo thi hành án Bản án số 10/2015/DS-PT ngày 15/9/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và ông Trần Đức Khu, xem xét về tư cách đảng viên của ông Khu trong việc chấp hành bản án dân sự.

Ngày 25/11/2016, UBND huyện có Công văn số 1371/UBND-BTD đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo việc tổ chức thi hành Bản án số 10/2015/DS-PT

của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam về UBND huyện. Song cho đến nay, Chi cục Thi hành án chưa báo cáo kết quả thực hiện, công dân tiếp tục có đơn phản ánh.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự khẩn trương tổ chức thực hiện thi hành án Bản án số 10/2015/DS-PT và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện xong trước ngày 30/3/2017.

Đối với nội dung xem xét về tư cách đảng viên của ông Trần Đức Khu, UBND huyện đề nghị Đảng ủy xã Công Lý, xem xét giải quyết theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

1.4. Bà Vũ Thị Mền, chồng là ông Trần Văn Ty, xóm 3 Trần Xá, xã Nguyên Lý

Nội dung: Đề nghị xem xét giải quyết việc ông Trần Văn Vĩnh đánh bà Mền gây thương tích.

Ngày 08/02/2017, UBND xã Nguyên Lý có Công văn số 05/CV-UBND trả lời nội dung đề nghị của bà Vũ Thị Mền, tuy nhiên bà không nhất trí với văn bản trả lời của UBND xã.

Tại phiên tiếp dân ngày 10/02/2017, UBND huyện đã hướng dẫn bà Vũ Thị Mền liên hệ trực tiếp tới Công an huyện Lý Nhân để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để xem xét giải quyết dứt điểm nội dung đề nghị của công dân, UBND huyện chuyển nội dung đơn của bà Vũ Thị Mền đến Công an huyện Lý Nhân để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền, ban hành văn bản trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân và Thanh tra huyện*) xong trước ngày 30/3/2017.

2. Miền Bắc Lý

2.1. Bà Đoàn Thị Hàn, thôn Yên Trạch, xã Bắc Lý

Nội dung: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Bắc Lý hoàn thiện hồ sơ thủ tục cho tặng đất của mẹ đẻ bà đối với diện tích ruộng được mạ 52m², tờ số 15, thửa 223 theo đúng quy định của pháp luật để bà làm hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Bắc Lý căn cứ các quy định của pháp luật, hướng dẫn gia đình bà Đoàn Thị Hàn thực hiện đúng các thủ tục của Hợp đồng cho tặng QSD đất. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân và Thanh tra huyện*) xong trước ngày 25/3/2017.

2.2. Bà Nguyễn Thị Thắm, (mẹ chồng là Nguyễn Thị Định), thôn Đội Xuyên, xã Nhân Đạo

Nội dung: Phản ánh việc trước kia gia đình sống ở ngoài đê, do bị lở đê sông Hồng nên gia đình bà chuyển vào trong đê từ năm 1996 đến nay, đến năm 1998 thì gia đình bà được cấp Giấy CNQSD đất nhưng trong Giấy CNQSD đất ghi vị trí thửa đất thổ cư là không đúng so với nơi ở hiện tại, mà lại là vị trí ở ngoài đê. Nay trong đợt cấp đổi Giấy CNQSD đất, bà đề nghị được cấp Giấy CNQSD đất đúng vị trí diện tích đất cư đang ở hiện tại.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Đạo kiểm tra, xác minh các trường hợp chuyển lở tương tự như trường hợp của hộ bà Nguyễn Thị Định để xác nhận và phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Lý Nhân hoàn thiện hồ sơ cấp đổi Giấy CNQSD đất cho các hộ dân theo quy định.

2.3. Bà Trần Thị Nhường, xóm 3 Vũ Điện, xã Chân Lý

Nội dung: Phản ánh việc năm 1995 gia đình bà sinh con thứ 3 là Đặng Tuấn Anh, vì không có tiền nộp một xuất ruộng cho con nên nhờ vợ chồng anh Thân (người

cùng xóm) nộp và đề nghị khi có tiền trả thì xin lại xuất ruộng của cháu. Nhưng gia đình anh Thân chỉ trả ruộng được 5 vụ: vụ mùa năm 2014 và năm 2015-2016, đến đầu năm 2017 thì đòi lại ruộng. Nay gia đình bà đề nghị xem xét giải quyết để gia đình bà lấy lại khẩu ruộng nhà nước cấp cho con trai Đặng Tuấn Anh.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Chân Lý kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của công dân, xem xét giải quyết và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết và gửi văn bản trả lời công dân về UBND huyện (*qua Thanh tra, Phòng TN&MT và Ban tiếp dân huyện*) xong trước ngày 30/3/2017.

3. Miễn Nhân Chính

3.1. Ông Dương Văn Đoàn (xóm 6), bà Nguyễn Thị Gái (xóm 7), xã Đồng Lý

Nội dung: Phản ánh việc ông, bà không nhất trí với Thông báo số 01/TB-UBND ngày 20/02/2017 của UBND xã Đồng Lý về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện rà soát hồ sơ giải quyết của UBND xã Đồng Lý, tham mưu UBND huyện ban hành văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 05/4/2017.

3.2. Ông Trần Văn Tráng, Trần Văn Lữ, bà Trần Thị Viên, bà Trần Thị Nga, xóm 4, xã Đồng Lý

Nội dung 1: Phản ánh việc bốn hộ các ông, bà được giao ruộng áp dụng hệ số K⁺ sau khi thực hiện dồn đổi ruộng từ năm 2015, liên kê với diện tích đất công ích của UBND xã. Việc UBND xã Đồng Lý thông báo cho bốn hộ lấn chiếm đất công ích là không đúng.

Nội dung 2: Phản ánh việc ông Mận - Trưởng xóm 4 đã khoanh vùng để đào ao, phá vỡ mặt bằng sử dụng đất lúa, ông Phó xóm tự ý nhận diện tích đất công ích của UBND xã tại vị trí tốt không công khai trước xóm.

Ngày 07/3/2017, UBND xã Đồng Lý có Báo cáo số 04/BC-UBND về việc giải quyết nội dung đơn phản ánh của một số công dân xóm 4. Tuy nhiên, công dân phản ánh đến nay UBND xã Đồng Lý chưa ban hành văn bản trả lời gia đình các ông, bà.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND xã Đồng Lý nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 145/UBND-BTD ngày 22/02/2017, khẩn trương ban hành văn bản trả lời công dân xong trước 20/3/2017 và gửi văn bản trả lời công dân về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân, Thanh tra và Phòng TN&MT*).

Đối với nội dung 2, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp làm việc với UBND xã Đồng Lý, thiết lập biên bản giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã Đồng Lý trong việc xem xét giải quyết đơn thư, xử lý vi phạm của hộ ông Mận (nếu có) theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo UBND huyện xong trước ngày 30/3/2017.

3.3. Ông Đình Văn Thìn, xóm 10, thị trấn Vĩnh Trụ

Nội dung: Phản ánh việc ông không nhất trí với nội dung thứ nhất trong Thông báo số 02/TB-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thị trấn Vĩnh Trụ vì nội dung trả lời không rõ ràng và có đơn đề nghị xem xét giải quyết việc ông cho rằng UBND thị trấn Vĩnh Trụ thu tiền 94.500.000 đồng của con trai ông để cấp Giấy CNQSD đất là không đúng quy định của Luật đất đai.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện hướng dẫn ông Đinh Văn Thìn gửi đơn trình bày rõ nội dung không nhất trí với Thông báo số 02/TB-UBND gửi UBND thị trấn Vĩnh Trụ để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND thị trấn Vĩnh Trụ rà soát hồ sơ địa chính, làm rõ tiêu chuẩn đất nông nghiệp được hưởng và hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất của hộ ông Đinh Văn Thìn, xem xét giải quyết dứt điểm và ban hành văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết và gửi văn bản trả lời công dân về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân, Thanh tra huyện và Phòng TN&MT*) xong trước ngày 25/3/2017.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng TN&MT tổ chức buổi làm việc, hướng dẫn UBND thị trấn Vĩnh Trụ trong việc xem xét giải quyết đơn của ông Đinh Văn Thìn, theo dõi và đánh giá cán bộ địa chính thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên môn.

3.4. Ông Nguyễn Văn Ký, bà Đoàn Thị Nói, thôn Tàu Giang, xã Nhân Nghĩa

Nội dung: Phản ánh việc hộ ông Nguyễn Văn Mạnh lấn chiếm ngõ đi khiến cho gia đình ông không có lối đi vào nhà, hiện nay diện tích ngõ trên đã được cấp Giấy CNQSD đất của hộ ông Mạnh.

Ngày 03/01/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị làm việc với UBND xã Nhân Nghĩa để nghe UBND xã báo cáo quá trình giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Văn Ký.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND xã Nhân Nghĩa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Hội nghị ngày 03/01/2017, khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân, Thanh tra huyện và Phòng TN&MT*) xong trước ngày 25/3/2017.

3.5. Ông Đoàn Văn Phận, thôn Tàu Giang, xã Nhân Nghĩa

Nội dung: Đề nghị cấp đủ 610m² đất ao tại thửa đất số 67, tờ bản đồ số 26 lập năm 1998 trong Giấy CNQSD đất.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện trả lời ông Đoàn Văn Phận: đối với nội dung đề nghị của ông, UBND huyện Lý Nhân có Quyết định số 22/QĐ-UB ngày 18/01/2005 và UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Phận, thôn Tàu Giang, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, do vậy UBND huyện Lý Nhân sẽ không tiếp và không thụ lý giải quyết đối với nội dung đề nghị trên của ông.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Nghĩa phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Lý Nhân, hoàn thiện hồ sơ địa chính để cấp đổi Giấy CNQSD đất cho hộ ông Đoàn Văn Phận trong đợt tới theo đúng quy định của pháp luật.

3.6. Bà Nguyễn Thị Nhi, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thị Chải, xã Nhân Khang

Nội dung: Phản ánh việc sư Huy không trực tiếp trụ trì chùa Bảo Khánh-Nhân Khang và đưa tiêu về không ở chùa mà ở nhà anh Cường Sinh.

Ngày 07/3/2017, UBND xã Nhân Khang có Báo cáo số 11/BC-UBND về việc kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của công dân gửi UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Khang ban hành văn bản trả lời công dân và gửi văn bản trả lời về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân và Thanh tra huyện*) xong trước ngày 20/3/2017.

4. Miền Nhân Mỹ

4.1. Bà Đặng Thị Vạch, xóm 6 Do Đạo, xã Nhân Thịnh

Nội dung: Đề nghị làm rõ việc dồn tiêu chuẩn của hộ ông Lương Văn Sinh-Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh về ao Kho xóm 6 Do Đạo có đúng quy định hay không và phản ánh việc hộ ông Sinh xây dựng công trình trên nương máng, làm trang trại trên đất 115.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xã Nhân Thịnh giải quyết nội dung công dân phản ánh, báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện xong trước ngày 30/3/2017. Giao UBND xã Nhân Thịnh ban hành văn bản trả lời bà Đặng Thị Vạch đối với nội dung bà phản ánh và gửi văn bản trả lời công dân về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân và Thanh tra huyện*) xong trước ngày 30/3/2017.

4.2. Ông Đặng Văn Vương, xóm 5 Do Đạo, xã Nhân Thịnh

Nội dung: Phản ánh việc ông Đặng Văn Dũng đã vượt lập và xây dựng công trình trên diện tích 162m² đất ao thuộc thửa số 146, tờ bản đồ số 33 đến nay UBND xã Nhân Thịnh chưa xử lý dứt điểm vi phạm.

Ngày 09/02/2017, UBND xã Nhân Thịnh có Báo cáo số 06/BC-UBND về việc giải quyết đơn thư trên địa bàn xã, trong đó có vụ việc của ông Đặng Văn Vương.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài nguyên&Môi trường (trực tiếp là đồng chí Nguyễn Thế Quỳnh) chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ huyện kiểm tra, thiết lập biên bản giao trách nhiệm cho UBND xã Nhân Thịnh xem xét giải quyết dứt điểm trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với vi phạm của hộ ông Đặng Văn Dũng. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện xong trước ngày 30/3/2017.

4.3. Ông Nguyễn Trọng Nhuận, xóm 2 Do Đạo, xã Nhân Thịnh

Nội dung: Đề nghị việc xin trả lại 4 sào ruộng của cụ Chiết để gia đình ông canh tác (bà ngoại ông Nhuận, thuộc hộ cá thể, đã chết năm 1988).

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện hướng dẫn ông Nhuận viết đơn trình bày rõ nội dung đề nghị gửi UBND xã Nhân Thịnh để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Thịnh kiểm tra, xác minh nội dung đề nghị của công dân, xem xét giải quyết và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân, Thanh tra và Phòng TN&MT huyện*) xong trước ngày 05/4/2017.

4.4. Bà Phan Thị Thủy, xóm Hùng Tiến, xã Nhân Thịnh

Nội dung 1: Phản ánh việc bà có đơn khiếu nại Thông báo số 55/TB-UBND ngày 29/9/2014 của UBND xã Nhân Thịnh, UBND xã đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 về việc giải quyết khiếu nại Thông báo số 55, song bà không nhất trí và đề nghị hủy Quyết định số 10; ngày 28/9/2016, UBND xã ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 10/QĐ-UBND. Nay bà đề nghị hủy Quyết định số 125/QĐ-UBND của UBND xã Nhân Thịnh vì cho rằng Quyết định này không đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện giải thích: nội dung phản ánh của bà Phan Thị Thủy đã được UBND xã Nhân Thịnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 24/TB-UBND ngày 03/7/2016 trả lời đơn khiếu nại của bà.

Nội dung 2: Phản ánh việc bà có đơn tố giác tội phạm gửi Công an huyện Lý Nhân về việc UBND xã Nhân Mỹ và Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội chiếm đoạt

quyền sở hữu tài sản cấp tuất liệt sỹ số 14443 của ông Phan Văn Trần và bà Trần Thị Tấn (là mẹ Việt Nam anh hùng).

Đối với nội dung 2, UBND huyện đề nghị Công an huyện Lý Nhân xác minh, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, ban hành văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân và Thanh tra huyện*).

Nội dung 3: Phản ánh việc đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được số tiền 600.000 đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sỹ theo Thông tư số 12/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Thịnh kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của công dân, ban hành văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả trả lời công dân về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân và Thanh tra huyện*) xong trước ngày 30/3/2017.

Nội dung 4: Phản ánh việc bà có đơn tố cáo ông Trần Ngọc Dương, xóm Hùng Tiến, xã Nhân Thịnh chiếm đất công đến nay UBND xã vẫn chưa ban hành văn bản trả lời bà.

Ngày 21/11/2016, UBND xã Nhân Thịnh đã ban hành Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập tổ xác minh tố cáo đối với nội dung đơn của bà Phan Thị Thủy.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND xã Nhân Thịnh khẩn trương xem xét giải quyết đơn tố cáo của bà Phan Thị Thủy theo đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2011. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân, Thanh tra và Phòng TN&MT*) xong trước ngày 10/4/2017.

4.5. Ông Trần Hữu Hoan, xóm 5, xã Hòa Hậu

Nội dung: Đề nghị xem xét giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình bà Trần Thị Mên.

Ngày 02/3/2017, UBND xã Hòa Hậu có Báo cáo số 03/BC-UBND về việc giải quyết đơn của ông Trần Hữu Hoan gửi UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND xã Hòa Hậu rà soát hồ sơ giải quyết, ban hành văn bản trả lời ông Trần Hữu Hoan xong trước ngày 17/3/2017 và gửi văn bản trả lời công dân về UBND huyện (*qua Ban tiếp dân, Thanh tra và Phòng TN&MT*) xong trước ngày 20/3/2017.

Trên đây là kết quả tiếp công dân ngày 10/3/2017, UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng của huyện được giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các công văn chỉ đạo của UBND huyện, tập trung nghiên cứu, xác minh để giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND huyện nếu để các vụ việc tiếp tục kéo dài, gây bức xúc cho công dân. Sau mỗi vụ việc phải báo cáo kịp thời về cơ quan Thanh tra và Ban tiếp dân huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện./.

Nơi nhận: *R*

- Đ/c Trương Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT Hội đồng nhân dân;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ngành có liên quan;
- Lưu: VT, BTĐ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Thăng